



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี โทร. ๐-๕๕๗๗-๕๐๑๒

ที่ กพ ๐๔๓๒.๑/๗๓๙

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี

ความเป็นมา

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี เรื่องกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุขภาพและผลการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐาน และมาตรการ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) เป็นต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) นั้น

ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี ขอรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ว่ามีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่พบความไม่สอดคล้องใดๆ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินงานตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

ปัญหาอุปสรรค

โอกาสการพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมากขึ้น แต่ต้องมีค่าใช้จ่าย ในการทำเว็บไซต์ และผู้ดูแลเว็บไซต์ยังไม่มี ความชำนาญมากพอ และมีข้อจำกัดในการนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ เช่น ขนาดข้อมูล ภาพและวิดีโอ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดในการซื้อแพ็คเกจบริการของเว็บไซต์ เนื่องจากมีค่าบริการที่แพงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เพิ่มศักยภาพและจำนวนผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มช่องทางและพัฒนา เว็บไซต์หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างเต็มที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสวงทิพย์

(นางสาวแสวงทิพย์ ตั้งคติธรรม)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทราบ

พรภรณ์

(นางพรภรณ์ พรภรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

สาธารณสุขอำเภอชาวมุสลิมบุรี